

# TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÌNH KHIÊM TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

*Hòa chung trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai trường – ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường” trong cả nước nói chung, huyện Đức Trọng nói riêng, sáng ngày 5/9/2023 trường THPT Nguyễn Bình Khiêm đã tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới – năm học 2023 – 2024.*

Đến tham dự buổi lễ, thầy và trò nhà trường đã vinh dự được chào đón đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đóng trên địa bàn 5 xã vùng Loạn, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Lâm Đồng, Hội Mạnh thường quân Đức Trọng - Sài Gòn cùng đại diện Hội cha mẹ học sinh.



*(Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các doanh nghiệp đến tham dự, chúc mừng buổi lễ)*

Năm học 2023-2024 trường có 970 học sinh, trong đó có 370 học sinh khối 10. Mở đầu buổi lễ là nghi thức đón học sinh đầu cấp diễn ra trang trọng, ý nghĩa. Đây là hoạt động giúp các em lớp 10 tự tin, phấn khởi bước ngôi nhà mới thân thương mang tên Nguyễn Bình Khiêm.



*(Giáo viên chủ nhiệm các lớp khối 10 dẫn các em vào vị trí trung tâm của buổi lễ)*



Một năm học mới lại bắt đầu với những cơ hội, thử thách mới. Và thật xúc động, nghiêm trang khi được lắng nghe thầy Đoàn Văn Phấn – Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi cán bộ giáo viên, các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới. Nội dung bức thư là lời chúc mừng, động viên, nhắn gửi chân thành, sâu sắc của Chủ tịch nước đối với thế hệ trẻ tương lai của đất nước nói chung và thầy trò trường THPT Nguyễn Bình Khiêm nói riêng.



*(Thầy Đoàn Văn Phấn – Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước)*

Năm học mới 2023-2024 chính thức bắt đầu với bài diễn văn và tiếng trống khai giảng của thầy Bùi Văn Tiễn – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường. Bài diễn văn đã tổng kết lại những thành tích đáng tự hào của trường THPT Nguyễn Bình Khiêm trong năm học 2022-2023: Tập thể Sư phạm nhà trường đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết Hội nghị CNVC đầu năm đã đề ra. Với những thành tích đạt được, nhà trường tin rằng, đó là cơ sở để thầy và trò tự tin bước vào năm học mới. Phương hướng chung cho năm học 2024-2024 đó là: Duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia (năm 2023), công tác kiểm định chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi cấp tỉnh, xây dựng thương hiệu, uy tín về chất lượng giáo dục cho nhà trường. Để những nhiệm vụ trên được thực hiện có chiều sâu, thầy kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu xây dựng một môi trường làm việc khoa học và nhân văn. Thầy cũng kêu gọi toàn thể các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh cuối cấp cần tự giác, chuyên cần, trung thực, sáng tạo trong học tập và rèn luyện; vững vàng, kiên trì trong định hướng tương lai, trở thành những công dân thực sự có tài và có tâm, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước, cho quê hương.



(Thầy Bùi Văn Tiễn – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới)

Trong những năm học qua, nhà trường luôn được sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn 5 xã vùng Loạn cùng các Mạnh Thường Quân. Đầu năm học 2023-2024, học sinh nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ 50.000.000 của cô Liên Phan (Thôn 8 - Đà Loạn); 15.000.000 của Ngân hàng Sacombank; 3.000.000 của Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Lâm Đồng; 26.000.000 của Hội Mạnh Thường Quân Đức Trọng - Sài Gòn; 25.000.000 của giải bóng đá các xã vùng Loạn. Đó là nguồn động viên vật chất lẫn tinh thần lớn lao và ấm áp trong những ngày đầu của năm học mới.











*(Đại diện lãnh đạo các Ban ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn, các Mạnh Thường Quân, Hội Cha mẹ học sinh trao tặng quà cho học sinh khó khăn, đạt nhiều thành tích trong năm học trước nhân dịp lễ khai giảng năm học mới).*

Buổi lễ kết thúc với bao niềm vui, niềm phấn khởi của thầy trò. Hứa hẹn rằng, trong năm học mới 2023-2024, Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.